

TỪ TRƯỜNG TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG ĐẾN HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

PGS, TS HOÀNG ĐÌNH CÚC

Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Học viện Báo chí và Tuyên truyền, tiền thân là Trường Tuyên giáo Trung ương, được thành lập ngày 16-1-1962 theo Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng trên cơ sở hợp nhất 3 trường: Trường Tuyên huấn, Trường Đại học Nhân dân và Trường Nguyễn Ái Quốc phân hiệu II. Tính đến thời điểm Học viện Chính trị-Hành chính (CT-HC) quốc gia Hồ Chí Minh kỷ niệm 60 năm thành lập, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã trải qua một chặng đường lịch sử vẻ vang 47 năm xây dựng và trưởng thành. Trong 47 năm ấy, tuy mang những tên gọi khác nhau cho phù hợp với từng giai đoạn cách mạng, song Học viện luôn luôn là mái trường của Đảng và từ năm 1993 đến nay, vừa là trường đại học nằm trong hệ thống giáo dục đại học quốc dân, vừa là bộ phận hữu cơ cấu thành Học viện CT-HC quốc gia Hồ Chí Minh.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Học viện Báo chí và Tuyên truyền hoàn toàn có thể tự



PGS, TS Hoàng Đình Cúc, Chủ tịch Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ chuyên ngành xuất bản, ngày 29-10-2008

hào về những thành tựu to lớn đã đạt được trong các mặt hoạt động cơ bản. Đây chính là những đóng góp đáng ghi nhận vào sự phát triển chung của Học viện CT-HC quốc gia Hồ Chí Minh.

1. Lĩnh vực đào tạo

Khi mới thành lập, Học viện Báo chí và Tuyên truyền chỉ là một cơ sở đào tạo ngắn hạn và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ báo chí, xuất bản, huấn học phục vụ hai nhiệm vụ chiến lược

là xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam. Sau một thời gian nỗ lực phấn đấu để khẳng định vị trí, chức năng của mình, trường tiến tới đào tạo đại học chính quy. Cuối những năm 60 của thế kỷ XX, bên cạnh việc tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng, các lớp đào tạo cơ bản để đáp ứng nhu cầu và nhiệm vụ trước mắt của công tác chính trị - tư tưởng, nhà trường bắt đầu đào tạo bậc đại học 8 chuyên ngành: Triết học, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng, Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Báo chí, Xuất bản, Chính trị học và Công tác quản lý tư tưởng - văn hóa. Tháng 11-1990 đánh dấu một sự kiện quan trọng trong quá trình phát triển của nhà trường. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) ký Quyết định số 406-HDBT công nhận Trường Tuyên huấn Trung ương là trường đại học với chức năng, nhiệm vụ *"đào tạo, bồi dưỡng ở trình độ đại học các giảng viên lý luận chính trị của các trường Đảng và đoàn thể, phóng viên các báo, tạp chí chủ yếu của các cấp ủy Đảng, đoàn thể ở trung ương và địa phương, bồi dưỡng lý luận, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, nghiệp vụ lý luận, công tác cho cán bộ hoạt động trong lĩnh vực tư tưởng và văn hóa các cấp"*. Từ đó, trong hệ thống trường Đảng có một trường đại học thực hiện quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục - Đào tạo trực thuộc Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền ngày càng phát triển mạnh mẽ về mọi phương diện, trở thành một trong những cơ sở đào tạo đại học hàng đầu trong hệ thống trường Đảng cả nước, đồng thời là một trường đại học có uy tín trong hệ thống giáo dục quốc dân. Học viện

Báo chí và Tuyên truyền được giao các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Đào tạo trường, phó phòng trở lên của các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương, ở các bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương và tỉnh, thành phố; phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy; trưởng, phó ban tuyên giáo huyện ủy, quận ủy, thị ủy ở trình độ đại học và sau đại học.

- Đào tạo giảng viên lý luận chính trị bậc đại học cho các trường chính trị tỉnh, thành phố, các trường đào tạo cán bộ của bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các trường đại học và cao đẳng.

- Đào tạo bậc đại học và sau đại học các ngành: Triết học, Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng, Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Chính trị học, Báo chí, Xuất bản, Xã hội học, Quan hệ công chúng, Quảng cáo, tiếng Anh.

- Bồi dưỡng kiến thức mới, nghiệp vụ chuyên môn, lý luận chính trị và đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc các đối tượng đào tạo nêu trên.

Nhận thức rõ trách nhiệm nặng nề nhưng rất vẻ vang ở giai đoạn mới - giai đoạn đất nước ta thực hiện công cuộc đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực, Học viện đã không ngừng mở rộng và phát triển các chuyên ngành đào tạo, các loại hình đào tạo và quy mô đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao cho. Hiện tại, Học viện đang đào tạo 25 chuyên ngành bậc đại học (Triết học, Kinh tế chính trị, Quản lý kinh tế, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Chính trị học, Công tác tư tưởng, Thông tin đối ngoại, Quản lý xã hội, Giáo dục chính trị, Xã hội

học, Xuất bản, Báo in, Báo phát thanh, Báo truyền hình, Quay phim truyền hình, Báo mạng điện tử, Báo ảnh, Ngoại ngữ, Quan hệ công chúng, Quảng cáo, Văn hoá học), 7 chuyên ngành sau đại học (Triết học, kinh tế chính trị, Chính trị học, Công tác tư tưởng, Lịch sử Đảng, Báo chí học, Xuất bản) ở bậc thạc sĩ và 2 chuyên ngành (Báo chí học, Công tác tư tưởng) ở bậc tiến sĩ. Các chuyên ngành đào tạo của Học viện luôn gắn với nhu cầu hết sức bức thiết của xã hội, trong đó, có những ngành ở Việt Nam mới chỉ được đào tạo duy nhất tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền như: Báo mạng điện tử, Quan hệ công chúng, Quảng cáo, Thông tin đối ngoại, v.v. Đây là những chuyên ngành có số lượng thí sinh thi tuyển hàng năm ở mức rất cao.

Không chỉ quy mô đào tạo được mở rộng mà phương pháp giảng dạy cũng có những thay đổi về chất. Hầu hết giảng viên của Học viện đều đã được tham dự các khoá đào tạo, bồi dưỡng về phương pháp giảng dạy tích cực. Mặt khác, 100% giảng đường được trang bị các phương tiện kỹ thuật hiện đại hỗ trợ giảng dạy. Những điều này đã góp phần tăng cường đáng kể hiệu quả giảng dạy và học tập.

Những chuyển biến mạnh mẽ theo chiều hướng tích cực cả về số lượng và chất lượng nói trên của Học viện cho thấy sự năng động, nhạy bén của Học viện trong việc nắm bắt và tìm ra phương thức thích ứng với xu thế phát triển chung của thời đại. Nhờ đó, khả năng phát triển của Học viện ngày càng được nâng cao, vị thế của Học viện trong môi trường giáo dục, đào tạo ngày càng được tăng cường.

Trong 47 năm qua, Học viện đã đào tạo, bồi dưỡng cho đất nước hơn 50 nghìn cán bộ lý

luận, tư tưởng-văn hoá, trong đó có hàng nghìn cán bộ nghiên cứu, giảng dạy lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ở hệ thống các trường Đảng, ở các trường đại học, cao đẳng, các cơ sở đào tạo của các đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội và hàng nghìn phóng viên, biên tập viên, cán bộ quản lý ở các nhà xuất bản, các báo, tạp chí, các đài phát thanh, truyền hình trong cả nước. Đội ngũ cán bộ do Học viện đào tạo, bồi dưỡng về cơ bản có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn cao, đã có những cống hiến to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân ta. Nhiều người trong số đó đã trở thành các nhà khoa học đầu đàn, các nhà giáo có uy tín, các nhà báo, biên tập viên có tên tuổi,... Và cũng không ít người đã trở thành cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong các lĩnh vực khác nhau của công tác tư tưởng văn hoá; đặc biệt, có những người hiện đang giữ trọng trách của Đảng và Nhà nước.

Sinh viên của Học viện, sau khi ra trường, phần lớn đã nhanh chóng được nhận vào làm việc đúng ngành nghề ở nhiều cơ quan khác nhau và phát huy tốt khả năng chuyên môn, được xã hội thừa nhận và đánh giá cao. Điều này cũng trực tiếp góp phần quảng bá cho hình ảnh tốt đẹp của Học viện.

Bên cạnh đó, nói đến đội ngũ học viên của Học viện, không thể không nhắc đến những học viên đến từ các nước Lào, Campuchia, Trung Quốc, Hàn Quốc,... Nếu việc đào tạo các sinh viên Campuchia hay Lào thiên về tính chất của một nhiệm vụ quốc tế nhằm giúp đỡ nước bạn thì việc đào tạo sinh viên Trung Quốc và Hàn Quốc (và sắp tới là sinh viên Ôt-xtrâyli-a và Thụy Điển)

lại là bằng chứng sống động về sự nâng cao uy tín cũng như phạm vi ảnh hưởng của Học viện trong khu vực và trên thế giới.

Như vậy, từ một Trường Đảng với “nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo ở Trung ương và địa phương từ trình độ sơ cấp trở lên về lý luận và nghiệp vụ”, giờ đây, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã trở thành một trường đại học trọng điểm về đào tạo báo chí-truyền thông, lý luận chính trị cùng nhiều chuyên ngành khoa học xã hội và nhân văn khác.

2. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học

Hoạt động đào tạo của học viện không tách rời hoạt động nghiên cứu khoa học. Bởi lẽ nghiên cứu khoa học là điều kiện, là căn cứ bảo đảm và nâng cao chất lượng đào tạo, trên cơ sở đó, là nhân tố quan trọng khẳng định vị thế và tầm vóc của Học viện, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững, có định hướng của nhà trường. Do nhận thức được vai trò to lớn của nghiên cứu khoa học cho nên Học viện luôn dành sự quan tâm thoả đáng cho hoạt động này.

Trong 48 năm qua, Học viện đã triển khai nghiên cứu hơn 800 đề tài các cấp (gồm: cấp nhà nước, cấp bộ, cấp cơ sở). Số lượng đề tài tăng dần theo từng năm, tùy thuộc vào sự phát triển chung của nhà trường. Xét theo mục tiêu nghiên cứu, các đề tài có thể chia thành một số nhóm chính sau:

- Nhóm đề tài nghiên cứu các vấn đề lý luận về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các vấn đề về đường lối của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước.

- Nhóm đề tài tổng kết thực tiễn các mặt hoạt động liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của nhà trường, nhằm xây dựng căn cứ để hoạch định chính sách phát triển Học viện.

- Nhóm đề tài phục vụ trực tiếp cho hoạt động đào tạo của nhà trường, gồm giáo trình, đề cương bài giảng các môn học. Đây là hướng nghiên cứu được ưu tiên hàng đầu của Học viện.

- Nhóm đề tài khoa học do sinh viên thực hiện. Những đề tài này, một mặt, củng cố và trau dồi tri thức, mặt khác, tạo dựng và rèn luyện các kỹ năng nghiên cứu khoa học cho sinh viên các chuyên ngành của Học viện

Bên cạnh đó, Học viện cũng đã công bố hàng nghìn bài báo khoa học, trong đó có không ít bài có giá trị cao cả về lý luận và thực tiễn; đã tổ chức hàng trăm hội thảo và thông tin khoa học, trong đó, đặc biệt phải kể đến các hội thảo quốc tế nổi bật như: “*Báo chí và truyền thông đại chúng - đào tạo và bồi dưỡng trong thời kỳ hội nhập*” tổ chức vào tháng 6 - 2008 và “*Chính trị và phát triển bền vững trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế-những vấn đề lý luận và thực tiễn*” tổ chức vào tháng 6 - 2009, đã thu hút sự tham dự của nhiều nhà khoa học quốc tế đến từ Trung Quốc, Lào, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ôxtrâyli-a, Đức, Thụy Điển, Anh, Pháp, v.v. cùng hàng trăm nhà khoa học có tên tuổi của Việt Nam.

Có thể nói, hoạt động nghiên cứu khoa học ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền không chỉ phục vụ đắc lực cho sự nghiệp đào tạo của nhà trường mà còn mang lại hiệu quả xã hội to lớn. Điều này được thể hiện rõ ở những nét sau:

- *Nhiều giáo trình, đề cương bài giảng của Học viện được sử dụng ở các cơ sở đào tạo khác như những tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập chuẩn mực. Trong đó, trước hết phải kể đến các giáo trình của các khoa Báo chí, Quan hệ công chúng, Tuyên truyền, v.v. Điều này đã*

góp phần đáng kể vào việc quảng bá hình ảnh của Học viện trong hệ thống giáo dục quốc dân.

- *Kết quả nghiên cứu các đề tài khoa học của Học viện làm sáng tỏ nhiều vấn đề lý luận quan trọng về chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, trở thành căn cứ đáng tin cậy trong việc hoạch định chủ trương, chính sách quản lý của các cấp lãnh đạo thuộc nhiều lĩnh vực đời sống xã hội.* Đây là bằng chứng cho thấy Học viện không chỉ là cơ sở đào tạo lớn mà còn là trung tâm nghiên cứu có uy tín về khoa học chính trị.

- *Nhiều công trình khoa học của Học viện là sách tra cứu, hướng dẫn về nghiệp vụ hết sức cần thiết đối với những người đang hoạt động trong thực tiễn thuộc các ngành nghề khác nhau, nhất là báo chí-truyền thông.* Đây có thể xem là biểu hiện sinh động của chính sách đào tạo gắn liền với thực tiễn.

- *Hàng năm, Học viện đều có công trình khoa học sinh viên tham dự cuộc thi "Sinh viên nghiên cứu khoa học" do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức và liên tục đạt giải, cụ thể gồm: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 4 giải ba, 18 giải khuyến khích.* Như vậy, sinh viên của Học viện không chỉ học tập tốt mà rất có tiềm năng về nghiên cứu khoa học. Khả năng cạnh tranh của họ so với sinh viên các trường khác ngày càng được khẳng định và nâng cao.

- *Các đề tài nghiên cứu của Học viện đã huy động được một nguồn nhân lực khoa học to lớn ở các cơ sở nghiên cứu, đào tạo khác cũng như ở các cơ quan từ Trung ương đến địa phương tham gia.* Điều này một mặt chứng tỏ khả năng tổ chức tốt của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, mặt khác khẳng định ý nghĩa xã hội cao của hoạt động nghiên cứu khoa học ở đây.

Trong số các cộng tác viên khoa học của Học viện Báo chí và Tuyên truyền phải kể đến nhiều giáo sư, tiến sĩ đầu ngành công tác tại Học viện CT-HC quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Luật Hà Nội; các nhà khoa học làm việc ở các cơ quan Trung ương như Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Quốc hội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, v.v.

Thành tựu trong nghiên cứu khoa học của Học viện Báo chí và Tuyên truyền là minh chứng rõ nét về sự trưởng thành vượt bậc cả về số lượng và chất lượng của nguồn nhân lực khoa học ở đây. Hiện nhà trường có gần 400 cán bộ giảng dạy, nghiên cứu (một phần không nhỏ trong số đó được đào tạo ở các trường, viện danh tiếng của các nước như Nga, Mỹ, Pháp, Ôxtrâyliya, Trung Quốc, Thái Lan, v.v.) với 10 giáo sư, phó giáo sư, hơn 70 tiến sĩ và trên 120 thạc sĩ. Cùng với sự phát triển chung của nhà trường, đội ngũ cán bộ khoa học ngày càng được trẻ hoá và được tăng cường cả về số lượng và chất lượng. Nhiều người không chỉ có trình độ chuyên môn giỏi mà còn thành thạo cả ngoại ngữ, tin học, có thể làm việc trực tiếp với các chuyên gia nước ngoài.

3. Lĩnh vực hợp tác quốc tế

Từ khi mới thành lập cho đến cuối những năm 80 của thế kỷ XX, Học viện chủ yếu có quan hệ hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu. Thời kỳ đó, nhà trường đã gửi nhiều cán bộ sang học tập ở bậc tiến sĩ tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội thuộc Ban Chấp hành

Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô (AOH). Ngoài ra, nhà trường cũng phối hợp với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu của các nước xã hội chủ nghĩa trong một số hoạt động như trao đổi các đoàn sang thăm và làm việc, tổ chức thội thảo, thông tin khoa học, v.v.

Từ năm 1991, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về tăng cường hợp tác quốc tế trên mọi lĩnh vực, trong đó có đào tạo và nghiên cứu khoa học, Học viện đã từng bước thiết lập quan hệ với các đối tác quốc tế mới. Đây là hướng đi giúp cho Học viện có điều kiện tiếp cận những thành tựu hết sức phong phú và đa dạng của nhân loại, trên cơ sở đó, lựa chọn những giá trị tinh hoa, phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn của Việt Nam để tiếp thu, vận dụng. Hiện tại, nhà trường đang có quan hệ hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học với 15 đối tác của hơn 10 nước thuộc 3 châu lục Á, Âu, Úc; trong số đó phải kể đến Đại học Công nghệ Xitni (Ôttrâyliya), Đại học Tổng hợp Mônabon (Menbon, Ôttrâyliya), Đại học Truyền thông Trung Quốc, Đại học Báo chí Lin (Pháp), Đại học Tổng hợp Muynich, Đại học Tổng hợp Hambuoc, Viện FES (Đức), Đại học Tổng hợp Stốckhôm, Đại học Hoàn Cầu (Thụy Điển), và một số cơ sở nghiên cứu, đào tạo ở Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippin, Thái Lan, Lào, v.v. Ngoài ra, nhà trường còn tham gia các dự án với Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA), với tổ chức SIDA (Thụy Điển) về bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, xã hội học.

Hoạt động hợp tác quốc tế của Học viện phát triển nhanh chóng không chỉ về chiều rộng mà cả về chiều sâu. Nếu như lúc đầu, hình thức hợp tác chủ yếu là trao đổi các đoàn cán bộ đi thực tế để nghiên cứu và chia sẻ kinh nghiệm thì sau một

thời gian, đã đạt tới một tầm cao mới, hiệu quả hơn, đáp ứng tốt hơn lợi ích của cả hai bên. Học viện đã gửi một số lượng đáng kể cán bộ trẻ đi đào tạo bậc thạc sĩ, tiến sĩ tại các cơ sở đào tạo có uy tín của Ôttrâyliya, Anh, Pháp, Trung Quốc, v.v. Nhiều nhà khoa học có tên tuổi của các trường đại học lớn trên thế giới đã tới Học viện thỉnh giảng. Đặc biệt, từ năm học 2008-2009, Học viện đã bắt đầu tiến hành chương trình đào tạo liên thông với Đại học Truyền thông Trung Quốc, theo đó, sinh viên Trung Quốc học 2 năm đầu ở Đại học Truyền thông Trung Quốc, sau đó học 2 năm cuối và nhận bằng tốt nghiệp tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Hiện nay, Học viện đang triển khai hình thức hợp tác tương tự với một số trường đại học của Ôttrâyliya.

Những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực hợp tác quốc tế cho thấy, hoạt động này đang được vận hành đúng hướng và mang lại hiệu quả thiết thực. Một mặt, Học viện luôn tuân thủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước ta về đối ngoại. Mặt khác, căn cứ vào điều kiện thực tiễn cụ thể, Học viện đã linh hoạt, nhạy bén trong việc sử dụng các hình thức hợp tác, khai thác thành công các nguồn lực của các cơ sở đào tạo, nghiên cứu nước ngoài để phát triển.

Sự trưởng thành của Học viện Báo chí và Tuyên truyền là một minh chứng sống động về sự lớn mạnh của Học viện CT-HC quốc gia Hồ Chí Minh. Quy mô đào tạo ngày càng được mở rộng hơn, các loại hình và chuyên ngành đào tạo ngày càng đa dạng, phong phú hơn; chất lượng đào tạo ngày càng được nâng cao hơn, do đó, khả năng đáp ứng các yêu cầu đặt ra của thực tiễn hội nhập ngày càng tốt hơn.

(Xem tiếp trang 69)

quốc gia Hồ Chí Minh qua 6 thập kỷ xây dựng và phát triển, từ ngôi trường nhà lá đơn sơ, nay đã phát triển thành Học viện quốc gia, là trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt trung cao cấp, cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước, đoàn thể chính trị xã hội. Học viện vinh dự được nhận các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng: Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Sao vàng; Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới. Với hành trang đầy tự hào ấy, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi thách thức, phát triển lên tầm cao mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ hội nhập quốc tế, xứng đáng Trường Đảng mang tên Bác Hồ kính yêu.

-
1. *V.I. Lênin Toàn tập*, Tiến Bộ, M, 1975, T.6, tr. 30-32.
 - 2, 3. *Hồ Chí Minh Toàn tập*, CTQG, H, 2000, T.5, tr. 233-234, tr.269
 - 4, 5. *Hồ Chí Minh Biên niên tiểu sử*, CTQG, H, 2006, T. 4, tr. 424
 6. *Sđđ*, T.5, tr. 202
 7. *Hồ Chí Minh Toàn tập*, Sđđ, T.6, tr.480
 8. *Hồ Chí Minh Biên niên tiểu sử*, Sđđ, T.5, tr.287-288
 - 9, 10. *Hồ Chí Minh Toàn tập*, Sđđ, T.8, tr. 492, 499-500
 11. *Hồ Chí Minh Biên niên tiểu sử*, CTQG, H, 1995, T.7, tr. 199
 12. *Bác Hồ với Thủ đô Hà Nội*, Sở VH-TT Hà Nội, H, 1990, Tr. 197
 13. *Hồ Chí Minh Toàn tập*, CTQG, H, 2000, T.10, tr.201.

TỪ TRƯỜNG TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG...

(Tiếp theo trang 64)

Sự phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền trước hết là kết quả của sự chỉ đạo chặt chẽ, sự quan tâm sâu sát của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các ban, ngành Trung ương, đặc biệt là Ban Tuyên giáo Trung ương. Mặt khác, là một đơn vị trực thuộc, Học viện Báo chí và Tuyên truyền luôn nhận được sự định hướng đúng đắn và kịp thời, sự giúp đỡ cụ thể, thiết thực và hiệu quả về mọi mặt, có ý nghĩa quan trọng cả trước mắt và lâu dài, của Học viện CT-HC quốc gia Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, các địa phương, các cơ quan truyền thông đại chúng trong cả nước cũng luôn phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo trong suốt 48 năm qua. Đặc biệt, sự nỗ lực hết mình vì công việc chung của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã đúc kết thành truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh. Những nhân tố trên đã tạo nên diện mạo của Học viện Báo chí và Tuyên truyền ngày càng khởi sắc, với chất lượng đào tạo không ngừng được nâng cao.

Với bề dày lịch sử 60 năm vẻ vang, Học viện CT-HC quốc gia Hồ Chí Minh vững tin bước tới tương lai, dù phía trước không ít khó khăn, thách thức. Hoà nhịp cùng bước tiến ấy, Học viện Báo chí và Tuyên truyền nỗ lực để tiến lên những tầm cao mới với chức năng, nhiệm vụ mở rộng, bám sát yêu cầu thực tiễn; cơ chế quản lý thông thoáng; sự phân cấp được thực hiện một cách toàn diện và khoa học; đầu tư tài chính cho các mặt hoạt động ngày càng tăng; tính chủ động được khuyến khích mạnh mẽ.